

\*

Số 06-BC/ĐUK

## BÁO CÁO

Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

-----

Thực hiện Kế hoạch số 267-KH/TU, ngày 05/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh báo cáo kết quả triển khai, thực hiện với nội dung cụ thể như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ

#### 1. Tình hình an ninh kinh tế và những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh kinh tế

03 năm qua, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực và trong nước; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế ngày càng cao, kéo theo những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai công tác đảm bảo an ninh kinh tế. Việc phối hợp đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư; an ninh chính trị nội bộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tình hình sắp xếp tổ chức bộ máy, tái cơ cấu các doanh nghiệp, tình hình an ninh bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và Internet; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động diễn ra với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế có xu hướng gia tăng. Những yếu tố trên tác động không nhỏ đến công tác bảo đảm an ninh kinh tế.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối thực hiện nghiêm túc Chỉ thị nên hầu hết đảm bảo an ninh kinh tế. Các cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định; các doanh nghiệp có sự chủ động trong triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tích cực tìm kiếm thị trường... nên có sự tăng trưởng tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đề ra; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tích cực đóng góp công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

#### 2. Kết quả công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị

##### 2.1. Công tác triển khai, quán triệt

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của

*Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế*” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các chi ủy, đảng ủy cơ sở, ban chấp hành các đoàn thể quán triệt đến 6.138/6.261 cán bộ, đảng viên (đạt 98,04%) và tuyên truyền đến hơn 8.000 công chức, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị; các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về bảo đảm an ninh kinh tế; âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế của các thế lực thù địch.

Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản của Chỉ thị; hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh kinh tế; tăng cường sự lãnh đạo, vai trò nòng cốt của các cấp ủy trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với quốc phòng- an ninh, theo phương châm phát triển kinh tế là nền tảng để bảo vệ an ninh quốc gia; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là điều kiện để phát triển kinh tế ... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Sau học tập, quán triệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 40-KH/ĐUK, ngày 01/6/2017 để cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị.

## **2.2. Kết quả thực hiện Chỉ thị**

### **a) Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh kinh tế**

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên chỉ đạo cấp ủy cơ sở và ban chấp hành các đoàn thể duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là ở các khu công nghiệp nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo đảm an ninh kinh tế. Các cấp ủy cơ sở, ban chấp hành các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ lý luận chính trị, pháp luật và quản trị doanh nghiệp; nâng cao ý thức cảnh giác về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm lợi dụng hội nhập, thông qua kinh tế để chống phá Đảng, Nhà nước ta; đồng thời tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Qua đó, vận động người lao động tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh kinh tế; không để bị lợi dụng tham gia vào các hoạt động gây mất an ninh kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các khu công nghiệp, những doanh nghiệp có đông công nhân.

Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, 03 năm qua, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ổn định. Đặc biệt, các doanh nghiệp có sự tăng trưởng tốt; thường xuyên cải thiện và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu; đẩy mạnh đầu tư khai thác thị trường, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm khách hàng mới để tiêu thụ sản phẩm nhiều hơn, giảm áp lực tồn kho và chủ động được nguồn vốn để tái đầu tư sản xuất kinh doanh.

Hưởng ứng Chương trình “*Đông khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp*” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp tập trung

sắp xếp, bố trí, tái cơ cấu lại doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tập trung sản xuất kinh doanh các mặt hàng mũi nhọn có lợi thế cạnh tranh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo đà tăng năng suất lao động; tích cực đẩy mạnh việc đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ để mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần đem lại hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp. Có 05 doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh với số tiền trên 300 tỷ đồng, trong đó 01 doanh nghiệp đầu tư xây dựng văn phòng đại diện trên 130 tỷ đồng, 01 doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình lưới điện trên 70 tỷ đồng và một số hạng mục đầu tư, công trình thủy lợi khác. Ngành ngân hàng tổ chức thực hiện có hiệu quả và đúng thực chất Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, Chương trình “*Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp*”.

Song song với nhiệm vụ chính trị, hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động. Các chế độ chính sách luôn được đảm bảo, đặc biệt là việc giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương, thưởng, trợ cấp khó khăn trong các dịp lễ, tết, tạo điều kiện để công chức, viên chức và người lao động ổn định cuộc sống, an tâm công tác. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn tích cực vận động đóng góp công tác an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo với số tiền trên 100 tỷ đồng.

*b) Kết quả bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng*

Thực hiện Chỉ thị, 03 năm qua, ngành ngân hàng hoạt động ổn định và có sự tăng trưởng. Công tác thanh toán, tiền tệ - kho quỹ được đảm bảo an toàn tuyệt đối, thông suốt, đúng quy định. Các chi nhánh ngân hàng chấp hành tốt quy định về lãi suất huy động tiền gửi, chủ động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng; bảo đảm an toàn hoạt động, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,9% tổng dư nợ. Vốn huy động tiền gửi, tổng doanh số vay, tăng trưởng tín dụng hàng năm đều tăng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Chỉ thị số 02/CT-NHNN và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác. Tổ chức Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp; chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, Quỹ tín dụng trên địa bàn dành nguồn vốn để cho vay các đối tượng theo Chương trình “*Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp*”. Các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi heo như: gia hạn nợ cho khách hàng, giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng đợt hạn hãm, Covid-19. Trong hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, có 04 ngân hàng đã cam kết đồng hành với 10 dự án đầu tư của tỉnh với tổng vốn đầu tư là 2.631 tỷ đồng. Ngành ngân hàng tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện, đóng góp an sinh xã hội khác. Trong Ngày hội Bến Tre Đồng khởi khởi nghiệp có 05 ngân hàng đã trao bảng biểu trưng tài trợ 59,7 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

*c) Kết quả công tác đấu tranh các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế*

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên chỉ đạo cấp ủy cơ sở, ban chấp hành các đoàn thể quan tâm công tác tuyên truyền về các hoạt động chống phá của các thế lực

thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế. Thực hiện Công văn số 584-CV/TU ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*tăng cường quản lý người nước ngoài thông qua người khác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh*”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các chi ủy, đảng ủy cơ sở và ban chấp hành các đoàn thể tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động biết để chủ động phòng ngừa; tránh trường hợp người nước ngoài “*núp bóng*” thông qua người khác hoặc cơ sở kinh doanh, đứng phía sau quản lý, điều hành, thực hiện việc thu mua nông sản, gây khó khăn cho công tác quản lý, thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao nhận thức, phát hiện kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng nhằm góp phần giúp cho các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật trong đầu tư, kinh doanh.

Thực hiện Công văn số 988-CV/TU ngày 21/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung chỉ đạo, xử lý tình trạng tín dụng đen, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở và ban chấp hành các đoàn thể tăng cường công tác giáo dục, quán triệt trong cán bộ, đảng viên về tác hại của “*tín dụng đen*”, không để cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động “*tín dụng đen*”. Ngân hàng Nhà nước tăng cường nắm tình hình, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định về hoạt động tín dụng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các công ty tài chính trên địa bàn; đáp ứng khi cần về nguồn vốn vay cho nhân dân.

Tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm lợi dụng hội nhập, thông qua kinh tế để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Tập trung chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là ở các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có đông công nhân; chống tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự. Nhân các sự kiện nhạy cảm như: sự cố môi trường tại các tỉnh miền Trung, Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng và dự thảo luật Đặc khu kinh tế, các dịp lễ, tết..., Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở tăng cường tuyên truyền, nắm bắt tình hình, không để người lao động tham gia các hoạt động biểu tình, gây rối.

Chủ động đề xuất giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc nảy sinh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Công đoàn Các khu công nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm các vụ việc đình công, lãn công, ngừng việc tập thể, tụ tập đông người... Nhờ đó, người lao động và các doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ngoài ra, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quan hệ, tiếp xúc với cá nhân, tổ chức nước ngoài; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất, nhập khẩu; có biện pháp bảo đảm an ninh đối với thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin nhập khẩu từ nước ngoài; ngăn chặn việc nhập thiết bị, công nghệ lạc hậu, có nguy cơ mất an toàn thông tin.

### **3. Nhận xét, đánh giá**

#### **3.1. Mặt được**

03 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị một cách nghiêm túc. Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

và người lao động về những nội dung cơ bản của Chỉ thị. Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo đúng pháp luật của Nhà nước; tăng cường khả năng tự chủ, nâng cao năng lực quản lý, khả năng cạnh tranh, không ngừng sáng tạo, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường.

Chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp, phát sinh trên lĩnh vực an ninh kinh tế. Nâng cao cảnh giác, có biện pháp phù hợp bảo đảm ngăn chặn, phòng ngừa, không để các thế lực thù địch và tội phạm kinh tế xâm nhập vào các mạng nội bộ, gây thiệt hại về kinh tế, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, lợi dụng đầu tư, hợp tác kinh tế để gây sức ép tác động chuyển hóa chính trị, xâm phạm lợi ích quốc gia – dân tộc và an ninh quốc gia. Phòng ngừa, giải quyết kịp thời, không để lây lan các vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, không để tình trạng khiếu kiện đông người, đình công, lãn công, kiên quyết không để đối tượng, phần tử xấu lợi dụng kích động để phát sinh “điểm nóng”, gây bất ổn về an ninh, trật tự...

### 3.2. Hạn chế

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị, một số cấp ủy cơ sở còn lúng túng, thiếu cụ thể, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện. Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chưa kịp thời. Còn diễn ra ngừng việc tập thể chưa đúng pháp luật tại một số doanh nghiệp. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong một vài cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn hạn chế. Một số ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nợ lương, nợ bảo hiểm kéo dài, chưa có giải pháp khắc phục... gây tâm trạng bất an, lo lắng đối với người lao động.

Một số cấp ủy cơ sở, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh kinh tế, chưa thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo bí mật nhà nước, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

## II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Chỉ thị; các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về bảo đảm an ninh kinh tế; âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế của các thế lực thù địch... Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh kinh tế.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ lý luận chính trị, pháp luật và quản trị doanh nghiệp; nâng cao ý thức cảnh giác về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm lợi dụng hội nhập, thông qua kinh tế để chống phá Đảng, Nhà nước ta; đồng thời tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Qua đó vận động người lao động tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh kinh tế; không để bị lợi dụng tham gia vào các hoạt động gây mất an ninh kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các khu công nghiệp, những doanh nghiệp có đông công nhân.

3. Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên trong cơ quan, doanh nghiệp; phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời vấn đề nảy sinh trong nội bộ, phòng ngừa, ngăn chặn dấu hiệu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

4. Chú trọng phát triển, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là doanh nghiệp có đông công nhân, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Nắm sát tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; xử lý kịp thời các vụ việc đình công, lãn công, không để xảy ra "điểm nóng" về an ninh, trật tự; ngăn chặn tình hình lợi dụng các tổ chức của người lao động thực hiện âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình".

5. Chủ động tình hình, kịp thời ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế.

6. Thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quan hệ, tiếp xúc với cá nhân, tổ chức nước ngoài. Tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất, nhập khẩu; có biện pháp bảo đảm an ninh đối với thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin nhập khẩu từ nước ngoài; ngăn chặn việc nhập thiết bị, công nghệ lạc hậu, có nguy cơ mất an toàn thông tin.

Trên đây là Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Đ/c Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đồng chí trong Đảng ủy Khối,
- Lưu VT, BTG Đảng ủy Khối.

